

Tổng kết nhân định của giới lãnh đạo và sự sửa soạn của Quân Lực, thông tấn Mỹ loan lại ĐẠY CHIẾN TIỀN TIẾN HỢI CỘ VÀO GIANG CHINH

Năm thứ 3 ● \$6 708 ● 8 Trang 5 Đồng THỨ SÁU 12-8-1966 (Ngày 26 Tháng 6 Bình Ngô)

Thêm 10.000 binh sĩ Mỹ được tăng viện ứng chiến

Quân lực Mỹ có thể đánh tràn qua Bình Hải hay qua Cam Bốt?

HOA THINH ĐÓN 18.8 (AP). - Quân đội hiện đang ở Hoa Kỳ sẽ đi theo hướng 1, 2 và 3 để đánh tràn qua Bình Hải hay qua Cam Bốt? Điều này đã được đề cập trong một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo báo cáo này, quân đội Mỹ có thể đánh tràn qua Bình Hải hay qua Cam Bốt nếu họ được tăng viện 10.000 binh sĩ. Điều này đã được đề cập trong một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo báo cáo này, quân đội Mỹ có thể đánh tràn qua Bình Hải hay qua Cam Bốt nếu họ được tăng viện 10.000 binh sĩ.



Chủ nhiệm kiêm chủ bút ● BẢNG-VAN-SUN ● IS VŨ ĐÌNH ● Saigon ● D.T. 26.577 ● C.E.TU ● T.Đ. 76.000 ● T.Đ. CHINH

Tịch thu tài liệu TẠI HAI CHÙA AN QUANG - KỶ VIỆN

ĐO HANH (Nga) tin rằng theo các báo chí Mỹ (H.S) Chín và 10 tháng 12 năm 1966, quân đội Mỹ đã tịch thu tài liệu tại Hai Chùa và Kỳ Viện. Tài liệu này bao gồm các tài liệu liên quan đến các hoạt động của quân đội Mỹ tại đây. Các tài liệu này được tịch thu để ngăn chặn sự lan truyền của thông tin nhạy cảm.

Thiếu Tướng Kỳ và Phái đoàn được tiếp đón trong thờ & Phi Luật Tân

MANI 10-8 (UPI AFP). - Phái đoàn của Thiếu Tướng Kỳ và các thành viên khác đã được tiếp đón nồng nhiệt tại Manila, Philippines. Phái đoàn này bao gồm các thành viên của quân đội Mỹ và các quan chức chính phủ. Họ đã được tiếp đón tại sân bay quốc tế và đưa đến các khách sạn để nghỉ ngơi.

Ngôi vô bản thương thuyết không có nghĩa là cắt thêm cho CS và tiến ở dưới B.H.

Tr. I. Ca tuyên bố. - Hiện chưa có kế hoạch đánh ra Bắc Việt. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của phái đoàn thương thuyết. Ông tuyên bố rằng việc thương thuyết không có nghĩa là cắt thêm cho Cộng sản và tiến ở dưới Bình Hòa.

Mỹ cải chính tin giữ an ninh cho cuộc bầu cử HOA THINH ĐÓN 10.8 (AP).

HOA THINH ĐÓN 10.8 (AP). - Hoa Kỳ đã cải chính tin giữ an ninh cho cuộc bầu cử. Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng họ sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Việt Nam. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Thêm nhiều quân Mỹ đến V.N. sẽ sinh ra xu hướng bài Mỹ

ĐO HANH (Nga) tin rằng thêm nhiều quân Mỹ đến Việt Nam sẽ sinh ra xu hướng bài Mỹ. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông tuyên bố rằng việc tăng cường quân đội Mỹ sẽ làm cho người dân Việt Nam cảm thấy bất an và thù địch.

Ha Viện Mỹ thông qua dự luật Cho Chính phủ Liên bang nhiều quyền để diệt nạn kỳ thị màu da

HOA THINH ĐÓN 10.8 (AP). - Hạ viện thông qua dự luật Cho Chính phủ Liên bang nhiều quyền để diệt nạn kỳ thị màu da. Dự luật này cho phép chính phủ liên bang can thiệp vào các trường hợp kỳ thị màu da. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ.

Sau nghiệp đoàn, đến Mọi chủ báo Phân đỏi là lợi cấp tiền rồi buộc nhà báo bán dưới giá

SAIGON - Hai 6 giờ 30 ngày 28 tháng 12 năm 1966, sau nghiệp đoàn, đến Mọi chủ báo Phân đỏi là lợi cấp tiền rồi buộc nhà báo bán dưới giá. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của nghiệp đoàn báo chí.

Do sự khêu khích của Việt Cộng Máy bay Mỹ oanh tạc làm lũng Cao Nghiệp gần Cần Thơ

SAIGON (Reuters) 10-8. - Máy bay Mỹ oanh tạc làm lũng Cao Nghiệp gần Cần Thơ. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông tuyên bố rằng việc oanh tạc này là do sự khêu khích của Việt Cộng.

Trận đánh đầu tiên của lực lượng Đại Hàn & Cao Nguyên GIAO TRANH HẾT CỎ CAO

Nữ đơn 600 chính quy Bắc Việt tràn vào trại Mỹ Hàn. Trận đánh đầu tiên của lực lượng Đại Hàn & Cao Nguyên Hết cỏ Cao.

Phi công khai hỏa kho dầu Hà-Nội BỊ GIẬT MẮT TỊCH

ĐO HANH (Nga) tin rằng phi công khai hỏa kho dầu Hà-Nội bị giật mắt tịch. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông tuyên bố rằng việc khai hỏa kho dầu này là do sự khêu khích của Việt Cộng.

Ưc chính thức đặt quân ực của V.N. dưới quyền quân Mỹ

CANBERRA 10-8 (Reuters). - Ưc chính thức đặt quân ực của V.N. dưới quyền quân Mỹ. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông tuyên bố rằng việc đặt quân ực của V.N. dưới quyền quân Mỹ là do sự khêu khích của Việt Cộng.

Trong khuôn khổ viện trợ cho nhiều nước TRUNG TÂM TẾ NHẬT BẢN sập thiết lập ở Sài Gòn

ĐO HANH (Nga) tin rằng trong khuôn khổ viện trợ cho nhiều nước TRUNG TÂM TẾ NHẬT BẢN sập thiết lập ở Sài Gòn. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Thư bình viện Đức Chứa tên V. N. đã bị dọa phá HAMBURG (TÂY ĐỨC)

HAMBURG (TÂY ĐỨC). - Thư bình viện Đức Chứa tên V. N. đã bị dọa phá. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông tuyên bố rằng việc dọa phá thư bình viện Đức là do sự khêu khích của Việt Cộng.

Báo chí được tường thuật công cuộc Khám phá trọn ở nội tuyến binh vận LK5 Đà Nẵng

SAIGON - Ngày 15-6-66 về những ngày kể từ công cuộc khám phá trọn ở nội tuyến binh vận LK5 Đà Nẵng. Điều này đã được tường thuật bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Đanh sách 13 cá bộ nội tuyến

Đanh sách 13 cá bộ nội tuyến. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông tuyên bố rằng danh sách này bao gồm các thành viên của nội tuyến binh vận.

GIÓ CHỚT NỒ LỎN TẠI SÂN BÀN BÍNH THỊ ĐỒNG

SAIGON - Hai 6 giờ 30 ngày 28 tháng 12 năm 1966, gió chớt nổ lỏn tại sân bàn Bình Thị Đồng. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Báo chí Nga Xô tới: Cộng Sản đã thiết lập ở Lào cả trăm công binh xưởng ngầm

MAC TU KHOA 10.8 (Reuters). - Báo chí Nga Xô tới: Cộng Sản đã thiết lập ở Lào cả trăm công binh xưởng ngầm. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

SỮA SOẠN NẮC THANG MỚI TRONG CHIẾN CUỘC VIỆT NAM Tập trung tất cả hàng không mẫu hạm VÀO CHIẾN DỊCH OANH TẠC BẮC VIỆT

HOA THINH ĐÓN 9.8 (Reuters). - Sữa soạn nắc thang mới trong chiến cuộc Việt Nam tập trung tất cả hàng không mẫu hạm vào chiến dịch oanh tạc Bắc Việt. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ viện trợ cho nhiều nước TRUNG TÂM TẾ NHẬT BẢN sập thiết lập ở Sài Gòn

ĐO HANH (Nga) tin rằng trong khuôn khổ viện trợ cho nhiều nước TRUNG TÂM TẾ NHẬT BẢN sập thiết lập ở Sài Gòn. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

ĐO HANH (Nga) tin rằng phi công khai hỏa kho dầu Hà-Nội BỊ GIẬT MẮT TỊCH

ĐO HANH (Nga) tin rằng phi công khai hỏa kho dầu Hà-Nội bị giật mắt tịch. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Ưc chính thức đặt quân ực của V.N. dưới quyền quân Mỹ

CANBERRA 10-8 (Reuters). - Ưc chính thức đặt quân ực của V.N. dưới quyền quân Mỹ. Điều này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

